

สุขสันต์วัน

# สงกรานต์

2567

ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับเดือน มีนาคม-เมษายน 2567  
[www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com)



## สหกรณ์นครนันท

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ





**สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่เคารพรัก**

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 ซึ่งเรายังคงรักษามาตรฐานความเข้มข้นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ให้ถึงมือทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ โปรดติดตามอ่านได้ในทุกๆ คอลัมน์ครับ

สืบเนื่องจากฉบับที่แล้ว กระทบได้นำเสนอแนวคิดในการนำช่องทางใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง กล่าวคือ การเพิ่มช่องทางผ่านทาง "Line Official Account" (Line OA) ซึ่งขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ของเรา ได้เปิดให้บริการแก่ท่านสมาชิกแล้ว โดยท่านสมาชิกฯ สามารถเพิ่มเพื่อนจาก "Line" ที่ท่านใช้อยู่ได้โดยตรง โดยการสแกนจาก "QR CODE" หรือเพิ่มเพื่อนโดยใช้ ID Line โดยพิมพ์ "@NONCOOP776" หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทาง Link ที่ทางเพื่อนๆ ส่งต่อให้กันได้เลยครับ

มีสมาชิกหลายๆ ท่าน สอบถามกันมากกว่า "Line OA" มีประโยชน์อย่างไร จึงขอสรุปประโยชน์โดยสังเขป กล่าวคือ เป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกฯ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ ด้วยทั้งสองฝ่าย

**ประโยชน์ด้านสมาชิกฯ** ทำให้สมาชิกฯ เข้าถึง"ข้อมูล"และ"บริการ" ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องโทรศัพท์ สอบถามหรือเดินทางมาติดต่อ ช่วยให้สมาชิกฯ ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ โดยสมาชิกสามารถแชร์ข้อมูลและเปิดโอกาสให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างสะดวก

**ประโยชน์ด้านสหกรณ์ฯ** สหกรณ์สามารถสื่อสารข้อมูลที่ตรงเป้าหมายไปให้สมาชิกฯ ได้โดยตรงหรือส่งข้อมูลไปให้สมาชิกที่เป็น "กลุ่มเป้าหมาย" เช่น ส่งข้อความแจ้งเตือนไปให้เฉพาะสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระหรือส่งข้อมูลไปให้เฉพาะสมาชิกฯ กลุ่มประเภทที่มีเงินฝาก เป็นต้น

การใช้ Line OA ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร และการให้บริการได้เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่องทางการสื่อสารแบบเดิมๆ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร และเพิ่มความสะดวกในการให้บริการ

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง "ภาพลักษณ์" ที่ทันสมัย แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ "มีความทันสมัย ใส่ใจให้บริการ" และยังสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสื่อสารนำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง "กลยุทธ์การสื่อสารและการให้บริการ" ที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด จะมุ่งมั่นพัฒนาการสื่อสารและการให้บริการแก่ท่านสมาชิกฯ ในทุกๆ ช่องทางอย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจในการรับบริการจากเรา ให้สมกับคำที่ว่า "เราทุกคนต่างเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน" พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดิ์

**นายโชคดี วิทเคหิร**  
รองประธานกรรมการคนที่ 2

## ช่องทาง

การติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

**สาขาที่ตั้ง**

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด  
เลขที่ 776 ถนนพหลโยธินเบสท์ ตำบลบางกระสอบ  
อำเภอเมืองงษบุรี จังหวัดงษบุรี 11000

**ธุรกรรมทางการเงิน**

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด  
ธนาคารกรุงไทย สาขางษบุรี  
เลขที่ 108-1-37285-0

**เบอร์โทรศัพท์**

สำนักงาน	02-5254270, 02-9698202
ฝ่ายสินเชื่อ	กต 1 มีอถือ 085-336-0202
ฝ่ายการเงิน	กต 2 มีอถือ 085-336-0404
ฝ่ายบัญชี	กต 3
ฝ่ายกฎหมาย	กต 4 มีอถือ 099-263-3054
ฝ่ายข้อมูลและประมวลผล	กต 5 มีอถือ 085-336-0303
ฝ่ายอำนวยการ	กต 6 มีอถือ 099-263-2195
รองผู้จัดการ	กต 7
ผู้จัดการ	กต 8 ประชาสัมพันธ์ กต 0

**ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ**

E-Mail : ntbcoop@hotmail.com  
เว็บไซต์ : www.ntbcoop.com  
Line ID : @ntbcoop\_m  
(สอบถามขอชำระและแจ้งสติปกการโอนเข้าช่ง)  
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

**วันทำการ**

เปิดทำการวันอังคาร - วันเสาร์  
เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.  
ปิดทำการวันอาทิตย์ - วันจันทร์  
วันหยุดชดเชยและวันหยุดตามประกาศ มติ ครม.

LINE การเงิน

www.ntbcoop.com

FACEBOOK

## สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุชนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้สื่อสารกับท่านสมาชิกฯ ผ่านทางวารสารสหกรณ์ฯ เป็นประจำในทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ในฐานะประธานสหกรณ์ฯ กระผมได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65 มาตั้งแต่ ช่วงปลายเดือนมกราคม 2567

มาจนถึงปัจจุบัน นับเวลาได้สองเดือนเศษแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ และจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกท่าน ในการทำงานเป็นอย่างดี ทำให้สามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นอันมากกล่าวคือ ได้มีการแก้ไขระเบียบฯ ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการให้บริการและให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน อาทิ การแก้ไขให้ผู้ค้าประกันสามารถค้าประกันสัญญาได้เพิ่มขึ้น การแก้ไขอัตราเงินฝาก เงินซื้อหุ้น ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ และเหมาะสมกับสถานการณ์และอื่นๆ อีกหลายเรื่องซึ่งสมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทางวารสารฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ได้ในทุกๆ ช่องทาง

แต่ที่กระผมอยากจะทำกล่าวถึงเป็นพิเศษ นั่นคือคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติเห็นชอบให้ปรับเพิ่ม "ของขวัญ" ให้แก่สมาชิกฯ ผู้สูงอายุ โดยการเพิ่มหุ้นจากเดิม 70 หุ้น (700 บาท) เพิ่มเป็น 100 หุ้น (1,000 บาท) โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป ทุกคนจะได้รับของขวัญวันเกิดนี้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

สำหรับเงินค่าตอบแทนสมาชิกฯ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี กระผมจะได้เร่งนำเข้าที่ประชุมฯ เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่มเป็น 1,500 บาท ให้ทันการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปอย่างแน่นอน



ท่านสมาชิกฯ ที่เคารพครับ กระผมขอเรียนว่านอกจากสหกรณ์ฯ จะพยายามพัฒนาการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แล้ว สหกรณ์ของเรายังเน้นให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาคุณภาพชีวิต" ของสมาชิกฯ โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกฯ ตามโอกาสอันควรอีกด้วย

ความสำเร็จของสหกรณ์ฯ ย่อมเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกท่าน กระผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาโดยตลอด กระผมจะพยายามพัฒนาสหกรณ์แห่งนี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกฯ ให้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ

**นายรากร ไหลหรั่ง**  
ประธาน  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุชนทบุรี จำกัด

## คุยกับผู้จัดการ

โทร. 081-4562837



**สวัสดิ์ครับสมาชิกทุกท่าน** ในเดือนเมษายนนี้ นับว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของทุกๆ ปี ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ กิจกรรมสำหรับสมาชิกหลายๆ ท่านในเดือนนี้ จะได้มีโอกาสปิดเทอมมีเวลากลับไปเยี่ยมบิดามารดาปู่ย่าตายาย และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และยังได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรจากท่าน พรจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ ท่านจะให้พรแต่สิ่งดีๆ เราคิดว่าเคราะห์ตามจะเห็นผลครับ

ในด้านของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 แต่คณะกรรมการของสมาคมฯ ยังอยู่ในวาระต่ออีก 1 ปี จึงยังไม่ต้องทำการสรรหากรรมการชุดใหม่ประเด็นหลักๆ ก็คือมีการจะก่อตั้งสำนักงานสมาคมฯ แห่งใหม่ที่อยู่ชั้นล่างของสหกรณ์ฯ เพื่อให้โดดเด่นเป็นสง่าและเป็นการรองรับสมาคมฌาปนกิจที่มีอยู่ถึง 5 สมาคม ได้แก่

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนบุรี มีสมาชิก 9,158 คน
2. ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) มีสมาชิก 3,290 คน
3. ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีสมาชิก 2,536 คน
4. ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) มีสมาชิก 412 คน
5. ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.) มีสมาชิก 215 คน

ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 5 สมาคมรองรับการบริการให้กับสมาชิกประมาณ 1 หมื่นคนเศษงบประมาณในการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 4 ล้านบาทจะเป็นอาคารสำนักงานสไตล์ นอร์ดิก รูปแบบที่ทันสมัยสำหรับงานบริการและจะมีการรื้อถอนบ้านสี่สั้มเพื่อปรับภูมิทัศน์สหกรณ์ให้สวยงาม แต่ก็ต้องได้รับอนุมัติจากผู้แทนสมาชิก ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะประมาณเดือนมิถุนายน 2567 สหกรณ์ฯ จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญ

ประจำปี 2567 เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับในบางข้อให้เป็นปัจจุบันตามกฎหมายใหม่และบางเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้แทนสมาชิกครับ

และจากการที่สหกรณ์ฯ ได้มีโครงการเงินกู้ขึ้นใจซึ่งสมาชิกที่มีสิทธิ์กำหนดอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขอขึ้นกู้ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณของสหกรณ์ฯ กู้ได้ครั้งละ 10,000 บาท สหกรณ์ฯ จะหักดอกเบี้ยครั้งเดียว 600 บาท สมาชิกจะเหลือรับเงินกู้นี้ 9,400 บาท เจตนารมณ์ของโครงการนี้เดิมคณะกรรมการในชุดที่เริ่มโครงการมีความเห็นตรงกันว่า การที่สหกรณ์ฯ ของเราได้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ มีอยู่ 2 สมาคมในช่วงแรกๆ และมีการชำระค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมละประมาณ 5,000 บาท/ปี รวม 2 สมาคมก็ประมาณ 10,000 บาท/ปี อันจะเป็นการลดภาระให้กับผู้ที่เป็สมาชิกของ 2 สมาคมนี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประมาณ 600,000 บาท รวม 2 สมาคม สมาชิกก็จะได้รับสวัสดิการนี้ประมาณ 1,200,000 บาท อันเป็นการลดภาระหนี้ของสมาชิก (หากมี) และถ้าไม่มีภาระหนี้ทายาทของสมาชิกก็จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจำนวนนี้ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ สมาชิกหลายๆ ท่านถามมาว่าทำไมไม่จ่ายให้ครั้งเดียวตามสิทธิ์ ขอเรียนให้ทราบว่าจะเจตนารมณ์เดิมนั้นมีมาอย่างทีกล่าวมาแล้วครับ เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกที่อยู่กับสหกรณ์ฯ มานานตามอายุการเป็นสมาชิก จึงกำหนดไว้ในระเบียบให้จ่ายให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้เพียงปีละ 1 ครั้งครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

## รูปแบบอาคารสไตล์ นอร์ดิก



**นายมานัส บรรจงใหม่**  
กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

## รายงาน จากห้องประชุม โทร. 084-0861739



### สวัสดิ์คะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน

ในคอลัมน์นี้ยังเป็นหน้าที่ของดิฉันนางพุมมาศ ทับเกร็ด ทำหน้าที่เขียนเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในการดูแลสมาชิก การให้บริการ ตลอดจนสวัสดิการแก่สมาชิกในเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้

1. แกไขระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสมาชิกและภาวะปัจจุบัน

1.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ว่าด้วยการรับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2567

1.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ว่าด้วยการรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2567

1.3 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2567

ระเบียบสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุนั้น ได้แกจากสมาชิกได้รับค่าหุ้นเป็นของขวัญวันเกิดจาก 700-1,000 บาท แล้วคะ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการของขวัญวันเกิดเป็นค่าหุ้น 1,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 สหกรณ์ฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนที่เพิ่มให้สมาชิก จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายได้ในปี พ.ศ. 2567 คะ

การติดตามหนี้สินของคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน รายงานให้ทราบถึงการติดตามลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ เงินกู้ค้างนาน สมาชิกปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เรียกเก็บได้ทั้งสิ้น 8,497,713.49 บาท รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 39,720,756.70 บาท

สหกรณ์ฯ พิจารณานุมัติเงินกู้แก่สมาชิกเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ 172 สัญญา เป็นเงิน 308,117,300 บาท

2. เงินกู้โครงการอุ่นใจ 107 สัญญา เป็นเงิน 28,800,000 บาท

ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด สมาชิกสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ สอบถามดิฉันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้วได้ตลอดเวลาคะ

นางพุมมาศ ทับเกร็ด  
กรรมการและเลขานุการ

#### ต่อจากหน้า 9

- ภาพหลอน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจเกิดภาพหลอนได้ยินเสียง หรือรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกกลัว ภาวะเหล่านี้ อาจเกิดจากภาพจำ หรือสถานการณ์ในอดีตของผู้ป่วย

- ทำร้ายตัวเอง และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ผู้สูงอายุที่สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง หรือรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่าย โดดเดี่ยว จากโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต หรือสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิต อาจทำให้เกิดความคิดอยากทำร้ายตัวเอง และอาจมีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้

แนวทางดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต มีดังนี้

- หลีกเลี่ยงคำพูดหรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดความนับถือในตัวเอง หรือถูกหลานต้องรับภาระในการดูแล

- รับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติ และให้ความสำคัญ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

- หากิจกรรมทำร่วมกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นที่ปรึกษาได้

- พาผู้สูงอายุเข้าสังคม เพื่อพบปะพูดคุยกับญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน

- ดูแลและสังเกตอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือ สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ อยู่เสมอ และหากมีอาการที่รุนแรงขึ้นให้รีบไปพบคุณหมอ เพื่อจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงที

ที่มา : <https://hellokhunmor.com/>

สงบ สนสิน  
กรรมการ



## ข่าวประชาสัมพันธ์

“มี.ค. - เม.ย 2567”

โทร. 089-214-2880



**สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด**  
**ที่เคารพรักทุกท่าน** สำหรับวารสารเดือนนี้จะเป็นฉบับที่ 2 ของปี 2567 งานวิชาการและการประชาสัมพันธ์ จึงขอรวบรวมสรุปงานในเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด ท่านสมาชิกได้อ่านบทบรรณาธิการไปหรือยังเนื่องจากเป็นนโยบายและความคืบหน้าทีคณะกรรมการดำเนินการในชุดนี้มีมติจะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณหน้าจะครบ ช่วงนี้ขอเข้างานการประชาสัมพันธ์

มีการตรวจสายตาฟรีตามโครงการ สหกรณ์คูนนท์ห่วงใยสายตาสมาชิก เมื่อวันที่ 4 และ 18 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด (ชั้น1)

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ล้าน) รวมเป็นเงิน 120,000 บาท และสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. 2556ฯ อีก 700,000 บาท นอกจากนั้นยังจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุประจำเดือน ธ.ค.-ก.พ. 67 จำนวน 20 รายเป็นเงิน 28,000 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกออกรากราชาการหรืองานประจำโดยเหตุอันควร จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 37,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด มอบเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ทายาทนางลิขิต สุภัทรประทีป (สมาชิกผู้เสียชีวิต)

เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 นายวรรณสูตร พันธุ์เกียรติ รองประธานกรรมการคนที่ 3 พร้อมด้วยนายประณต จตุพศ กรรมการและเหรัญญิก และนายกิตติพงษ์ สมรัตน์ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์(ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 23 ณ ศูนย์การประชุมรณนิแฉ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โครงการเพื่อรับเงินสวัสดิการ "โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1" พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2567 มีสมาชิกรับเงินไปแล้วจำนวน 163 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,627,000 บาท

สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนผลประโยชน์ สามารถตรวจดูรายชื่อ โดย Scan QR Code หรือได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com) ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-525-4270 ต่อ 0

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางการติดต่อ LINE official Account ของเรา! เปิดใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามโทร 099-263-2195

สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย โทรมาได้ทั้ง 02-525-4270 กด 5 มือถือ 085-336-0303 และท่านที่เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ อย่าลืมแจ้งสหกรณ์ฯ หรือโทร 02-525-4270 ต่อ 0

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยนายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอ.ค.) ณ ห้องประชุมอาริยา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด ที่ถูกพิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ ติดต่อขอรับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5254270 มือถือ 085-336-0202

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยนายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมงานกีฬาครูสัมพันธ์ “นนท์2” ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดไพรใหญ่ อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายบังเอิญ อิมจิตร รองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหารือแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สินของสถานศึกษาแก่หนึ่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ปณัฐวิชัย มุ่งสมัครศรีกุลผู้อำนวยการ สสท. พร้อมด้วยนายสมพล ตันดิสันติสม ที่ปรึกษา สสท. เข้ายื่นหนังสือเรื่องริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการอาปนกิจสงเคราะห์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์เป็นผู้เชิญชวนร่างพรบ.ดังกล่าว จำนวน 68 คน ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ในช่วงนี้ขอให้ให้ท่านสมาชิกระวังเรื่องอากาศที่ร้อนอยู่ในขณะนี้ ไปไหนมาไหนมีหมวกมีร่มติดตัวไว้จะครบ เป็นห่วงครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า “บุญรักษา” สวัสดิ์ครับ

นายณรงค์ ไพรอด  
กรรมการ

# ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

โทร. 089-7983046



“ สวัสดีครับ  
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
ครุชนทบุรี จำกัดทุกท่าน ”

วารสารฉบับนี้ผมได้รับหน้าที่ในส่วนของคุณติดตามหนี้สิน ก็ได้มาพบกันอีกครั้ง  
หนึ่งครับ เพื่อนำข่าวสารข้อมูลในการดำเนินการติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุ  
ชนทบุรี จำกัด ให้ท่านสมาชิกทราบถึงรายงานการเรียกเก็บหนี้ประจำเดือน ดังนี้

## รายงานการเรียกเก็บรายเดือนประจำมีนาคม 2567

ประเภทลูกหนี้	ทั้งหมด		ชำระ		จำนวนเงิน (บาท)
	ราย	สัญญา	ราย	สัญญา	
ลูกหนี้เงินกู้ค้ำงาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้	92	130	91	126	1,864,680.82
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	347	475	204	287	5,423,438.21
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี	71	101	20	30	97,661.25
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	870	1,309	289	425	2,725,029.71
เดือนมีนาคม 2567	1,380	2,015	604	868	10,110,809.99
เดือนพฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น					49,831,566.69

## สรุปรายละเอียดลูกหนี้แต่ละประเภท

ประเภทลูกหนี้	ธ.ค.-66		ม.ค.-66		ก.พ.-66		มี.ค.-66	
	สัญญา	เป็นเงิน	สัญญา	เป็นเงิน	สัญญา	เป็นเงิน	สัญญา	เป็นเงิน
ลูกหนี้ค้ำงาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้	138	82,810,142.46	136	82,005,387.46	134	80,538,185.96	130	79,091,337.89
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	521	200,193,837.30	490	188,634,503.47	478	186,115,761.07	475	182,936,546.26
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี	97	21,950,598.10	114	28,445,316.12	114	30,186,863.54	101	25,267,513.79
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	1,282	357,017,992.30	1,290	359,125,396.66	1,298	359,216,495.08	1,309	362,859,649.02
รวม	2,038	661,972,570.16	2,030	658,210,603.71	2,024	656,057,305.65	2,015	650,155,046.96

ในส่วนของคุณหนี้ที่ค้างชำระนาน ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น มีสมาชิกเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้และเข้ามาเจรจาชำระหนี้มากขึ้น ก็  
เป็นผลดีต่อสมาชิกและผู้ค้าประกัน สหกรณ์ฯ ยังเปิดโอกาสให้กับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ สมาชิกรายใด  
มีปัญหาหรือชำระหนี้จะมีปัญหา สามารถเข้าไปพูดคุยกับกรรมการได้ทุกท่าน ทางคณะกรรมการทุกท่านพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของ  
ท่านและหาทางออกร่วมกันตามกระบวนการของสหกรณ์ฯ “สหกรณ์เพื่อสมาชิก : สมาชิกเพื่อสหกรณ์”

นายบังเอิญ อิมจิตร  
รองประธานกรรมการคนที่ 1



# มุมบ้านอายุ

และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

081-458-8057



**สัญญาณปัญหาสุขภาพจิต  
ในผู้สูงอายุ ที่ควรรู้**

ผู้สูงอายุอาจเผชิญกับปัญหาสุขภาพ ความเครียด หรือภาวะทางจิต ซึ่งอาจทำให้เกิด ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในระดับครอบครัวและสังคม การสังเกต สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพจิต รู้ทันสัญญาณเหล่านี้เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทัน

## ปัญหาด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2593 จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากประมาณ 12% เป็น 22%

สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้สูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็น 18% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปี พ.ศ. 2564

ผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงเกิด ปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เนื่องจากประมาณ 15% มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งความผิดปกติทางจิตและระบบประสาทในผู้สูงอายุคิดเป็น 6.6% ของความทุพพลภาพทั้งหมด สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคกระดูกเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ความผิดปกติทางระบบประสาท ปัญหาสารเสพติด ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวล เครียด และเศร้า ความผิดปกติเหล่านี้ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ยังทำให้จัดการกับปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ยากด้วย

## สัญญาณปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ มีดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ อาจเป็นภาวะอารมณ์แปรปรวน โดยภายใน 1 วัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ฉับพลัน โดยอาจรู้สึกเศร้า โกรธ หรือมีความสุข อย่างไม่ทราบสาเหตุ ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นจากอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติของฮอร์โมน โรคจิตเวช หรือ

อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต เช่น การสูญเสียคนรัก การเกษียณอายุ นอกจากนี้ ความผิดปกติทางอารมณ์ยังอาจทำให้ผู้สูงอายุมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น วิตกกังวลมากขึ้น หงุดหงิดง่าย พูดน้อยลง เจ็บข้อม ซึมเศร้า หรืออาจรำเริงขึ้น พูดเยอะขึ้น

- ความเครียด วิตกกังวล เศร้า และสิ้นหวัง อาจเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อหน่ายในการรักษา เพราะต้องใช้ระยะเวลารักษายาวนานและอาจไม่หายขาด เจ็บตัว และค่าใช้จ่ายสูง หรืออาจเกิดจากการสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิต อย่างการสูญเสียคนในครอบครัว จนทำให้เกิดอารมณ์เศร้าโศก เหงาหรือโดดเดี่ยว รวมถึงการเกษียณอายุอาจทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสูญเสียความนับถือในตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้

- การออกจากสังคมและเก็บตัว ผู้สูงอายุบางคนอาจรู้สึกหมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำและหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะแยกตัวออกจากสังคมและความเหงา สถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ (NIM) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ความเหงาและความโดดเดี่ยวอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ เช่น โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย

- รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุบางคนอาจมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การรับประทานอาหารที่ผิดปกติ บางคนอาจรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับประทานอาหาร ทำให้เจริญอาหารมากขึ้น แต่บางคนอาจรู้สึกเบื่ออาหารและรับประทานน้อยลง

- การนอนผิดปกติ ปัญหาด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ จึงอาจทำให้การนอนผิดปกติ อาจมีอาการเหนื่อยล้า ง่วง ซึม หรืออาจมีอาการฝันร้ายบ่อย ๆ ตื่นกลางดึก และนอนไม่หลับ

- การเจ็บปวดโดยไม่มีสาเหตุ ความเจ็บป่วยบางอาการในผู้สูงอายุ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ปวดกระดูก อาจเป็นอาการแฝงของโรคบางชนิด ซึ่งคุณหมออาจไม่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรก จึงควรดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการ หากมีอาการรุนแรงขึ้นควรรีบไปพบคุณหมอตันทันที

- ปัญหาเรื่องความทรงจำ หลงลืมง่าย ผู้สูงอายุบางคนอาจมี ปัญหาเรื่องความทรงจำ เช่น หลงลืมคนในครอบครัว สิ่งที่กำลังจะทำ อีกทั้งกระบวนการรับรู้ ความคิด การแก้ปัญหาอาจลดลง ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

- การใช้สารเสพติด สุบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้สูงอายุบางคนที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือแยกตัวออกจากสังคม อาจมีความรู้สึกเหงา เบื่อหน่าย โดดเดี่ยวและมีภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุต้องการใช้สารเสพติด สุบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อหนีจากความรู้สึกเจ็บปวด

## ถามมา ตอบไป

โทร. 081-7782596



**สวัสดิ์ศรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด  
ทุกท่าน**

โลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสที่นำไปสู่ระบบ/ยุคของ AUTOMATION SYSTEM ที่ใช้ระบบงาน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาพัฒนาแทนแรงงานมนุษย์ขึ้นมา แม้แต่สหกรณ์ฯ และสมาชิกเราก็ต้องกระแสตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงมีในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ก้าวสู่การพัฒนาให้ทันโลก ให้ด้านการเงิน ข่าวสาร และข้อมูลความรู้ ต้องจัดการให้พร้อมบริการในรูปแบบ INTERNET ด้วยแบบ ONLINE เชื่อมโยงทางหลาย ๆ ทั้งทาง WORLD WIDE WAVE ทั้ง FACEBOOK ทั้ง LINE OFFICIAL ACCOUNT ทั้ง YOUTUBE และต่อไปคงมี E-SAVING ที่ใช้ระบบ DIGITAL การฝากถอนไม่มีเล่มบัญชี มีแต่มือถือ (MOBILE) ใช้ทำงานเป็นได้เอนกประสงค์แล้ว เราคงมองโลกอย่างโลกที่เป็น ไม่มองโลกอยากให้โลกเป็น แค่นี้มีความสุขแล้วบนโลกนี้

### 1 ถาม

การเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เราเป็นกันมีหลายสมาคม ในแต่ละสมาคมนั้น ได้มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเหมือนกัน หรือแตกต่างกันครับ

### >> ตอบ

การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยผู้เสียชีวิตในแต่ละที่/แห่งมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายกับสมาชิกเหมือนกัน ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นประโยชน์กับทายาทและครอบครัว มีดังนี้

1. การช่วยจัดงานศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
2. เป็นการร่วมกันทำบุญทั่วถึงทั่วหน้า
3. เป็นการออมเตรียมเงินให้กับครอบครัว
4. เป็นหลักประกันของเจ้าหน้าที่และผู้ค้าประกัน

### 2 ถาม

เมื่อสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว ทางสหกรณ์ฯ มีบริการสินเชื่อเงินกู้อะไร ที่สมาชิกไม่ต้องไปหาคนค้าประกันสัญญาบ้าง

### >> ตอบ

มี ทางสหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ “ขอกู้พิเศษ” ได้เงินกู้ภายใน 1 เดือน ใช้หลักทรัพย์เป็นบ้าน ที่ดิน หรือห้องชุด มายื่นกู้ได้ตามราคาหลักทรัพย์เต็ม 100% แต่ไม่เกิน 6.000.000 บาท (หกล้านบาท)

และมีการผ่อนชำระ 25 - 30 ปี โดยคิดดอกเบี้ย 6% ต่อปี และยังได้เงินเฉลี่ยคืนตอนสิ้นปี

### 3 ถาม

การกู้เงินแบบสามัญ เมื่อสมาชิกต้องการขอกู้เงินแบบสามัญ เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัว อยากทราบว่า มีเกณฑ์ข้อกำหนดการกู้เงินเป็นอย่างไร

### >> ตอบ

การกู้เงินแบบสามัญ ทางสหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ “ขอกู้สามัญ” มีการค้ำประกันโดยใช้บุคคล ใช้เรือนหุ้น และยังกำหนดให้สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และมอบให้เงินฌาปนกิจนั้นมาค้ำประกัน และยินยอมให้ใช้ชำระหนี้ของผู้ที่ตายได้ มีเกณฑ์กำหนดให้การสมัครเป็นไปตามวงเงินกู้ ดังนี้

วงเงินกู้	สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์	เงินเรือนหุ้น
1 - 1000000 บาท	สมัคร 1 สมาคม	10%
1000001 - 2000000 บาท	สมัคร 2 สมาคม	10%
2000001 - 5000000 บาท	สมัคร 3 สมาคม	10%

ข้อคิด : กู้เท่าที่จำเป็น กู้เท่าที่ผ่อนชำระได้

### 4 ถาม

มีหนี้กู้กับสหกรณ์ฯ แล้วได้ชำระหนี้มา 2 ปี แต่ขณะนี้ไม่มีเงินรายได้ไม่พอกับใช้จ่าย ทั้งมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นมีความเดือดร้อนแล้ว ต้องการลดภาระหนี้ มีแนวทางจัดการได้อย่างไร

### >> ตอบ

ให้แนวทางว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการรีไฟแนนซ์ใหม่ ล้างหนี้เก่าทิ้งไปยื่นรีไฟแนนซ์ใหม่ โดยใช้การค้ำประกันเดิม ทั้งนี้การหักล้างไป และได้เงินเอามาใช้จ่ายแก้ปัญหา มีข้อดีที่ว่าภาระหนี้จะลดลงด้วยเวลานานขึ้น

### 5 ถาม

ทุนสหกรณ์ฯ ทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิสหกรณ์ฯ ของในปี 2567 นั้น ทางสหกรณ์ฯ ได้เปิดให้สมัครขอรับทุนได้หรือยัง และจะมีขึ้นในวันเวลาใด

### >> ตอบ

ทางสหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษามูลนิธิสหกรณ์ฯ แล้ว ดูรายละเอียด และประกาศได้ทาง APPLICATION หรือ WAVE SIT สหกรณ์ หรือวารสารสหกรณ์ จัดส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน-18 พฤษภาคม 2567 ที่สหกรณ์ฯ มีทุนให้บุตรสมาชิก 4 ระดับ 1.ทุนปฐมวัย 2.ทุนประถมศึกษา 3.ทุนมัธยมศึกษา และ 4.ทุนอุดมศึกษา

นายวิทยา น้อยประเทศ  
กรรมการ

# ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สน.อบ. 02-9698841



โทร. 086-7855382

**สวัสดิ์ครับ ท่านสมาชิกสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี** เดือนมีนาคม มียอดเรียกเก็บตามจริงจำนวน 6 ศพ (180 บาท) และเดือนเมษายน 2567 มียอดเรียกเก็บตามจริงจำนวน 3 ศพ 90 บาท และค่าบำรุงรายปี 50 บาท (90 + 50 = 140 บาท) ด้วยสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด (ห้องประชุมชั้น 4)



**รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในเดือน มีนาคม 2567 จำนวน 6 ราย**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	จ่ายเงินสงเคราะห์	วันที่รับแจ้ง
1	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์	67 ปี	โรคเนื้องอกเส้นประสาท	234,233	22 ธ.ค. 66
2	นายปัญญา วิจิตรผล	68 ปี	กล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่	234,203	26 ธ.ค. 66
3	นายธีระพงษ์ สุทธิสานนท์	67 ปี	หัวใจทะลุจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย จากหลอดเลือดหัวใจตีบ	234,175	28 ธ.ค. 66
4	นายบัญญัติ ผลนาค	67 ปี	ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลว	234,147	10 ม.ค. 67
5	นางสุรางค์ ฤทธิ์คารบ	76 ปี	มะเร็งปอด	234,119	10 ม.ค. 67
6	นายสถิตย์ พวงจำปา	66 ปี	สมองขาดอากาศจากการจมน้ำ	234,092	12 ม.ค. 67

**รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและอยู่ในระหว่างรอรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 14 ราย**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เสียชีวิต	วันที่รับแจ้ง
1	น.ส. จุรี ชนะคุ้ม	26 ม.ค. 67	13 ก.พ. 67
2	น.ส. น้อมจิตต์ บุชาตระกูล	13 ก.พ. 67	16 ก.พ. 67
3	นายกิตติ ศิริชัย	9 ก.พ. 67	20 ก.พ. 67
4	นางสุวรรณ ลพหงษ์	20 ก.พ. 67	22 ก.พ. 67
5	นางเดือนฉาย แจ้งประสิทธิ์	25 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67
6	น.ส.จันทิมา เทพประสิทธิ์	2 ก.พ. 67	2 มี.ค. 67
7	นางลิขิต สุภัทรประทีป	26 ก.พ. 67	9 มี.ค. 67
8	นายสุรพล มณีเลิศ	2 มี.ค. 67	12 มี.ค. 67
9	นายธนัฐชัย แซ่ตั้ง	26 มี.ค. 67	27 มี.ค. 67
10	นางยวนจิตต์ สุรางครัตน์	27 มี.ค. 67	3 เม.ย. 67
11	นายชวลิต นวมทอง	2 เม.ย. 67	5 เม.ย. 67
12	นางสำเนียง แพร่โบศรี	3 เม.ย. 67	10 เม.ย. 67
13	นางอัมพร วงศ์ศิริประเสริฐ	7 เม.ย. 67	11 เม.ย. 67
14	พอ.ดำรง จรดล	2 เม.ย. 67	11 เม.ย. 67

**\*\*\*\*กรณี สมาชิกเสียชีวิต เพื่อรักษาลิทธิประโยชน์ของทายาท กรุณา มาติดต่อแจ้งการเสียชีวิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต \*\*\*\***

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทางสมาคมสถาปนิกฯ จะต้องนำเงินบางส่วนไปชำระตามจำนวนที่สมาชิกได้ทำธุรกรรม ด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือทายาทนำเอกสารมาแสดง จึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้



**สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี**

โทร : 02-9698841

ID LINE : 029698841

ช่องทางการชำระเงิน : ธนาคารกรุงศรีฯ (สาขาสะพานพระนั่งเกล้า)

เลขบัญชี 315-1-30349-2

ชื่อบัญชี สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ฯ

หมายเหตุ : เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งรูปใบโอนส่งมาทางไลน์ และเก็บใบโอนไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง

ดนตรี จิตตะวิกุล กรรมการ



**ขึ้นเงินเดือนครู 2567 ปรับขึ้นเงินเดือนครูอย่างไร ใครได้ขึ้นเงินเดือนบ้าง**

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน เสนอ แบ่งเป็น การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปรับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ชัยปรับเงินเดือนข้าราชการ สำหรับข้าราชการจบใหม่ปีละ 10% ใน 2 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2567 และ ปีงบประมาณ 2568 เงินเดือนข้าราชการใหม่จะอยู่ที่ 18,000 บาทต่อเดือน คาดใช้งบปีแรก 5-6 พันล้านบาท และ ปีงบประมาณ 2568 ใช้งบเพิ่มกว่าหมื่นล้านบาท โดยทำคู่ขนานกับการลดจำนวนข้าราชการ

**ปรับขึ้นเงินเดือนครูอย่างไร**

1. การปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คือ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ โดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มปีละ 10% ในปี 2567 และ 2568 และโดยในปี 2568 ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้เงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 2 การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

2. การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังโดยสำนักงาน ก.พ. ได้เชิญหน่วยงานข้าราชการแต่ละประเภท ทหารือในกรณีดังกล่าวไปแล้วและแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดเตรียม (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับต่อไป ซึ่งในส่วนของข้าราชการครูสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดเตรียม (ร่าง) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และจะนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาในเดือนมีนาคม ได้แก่

1. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)
3. (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก

**ใครได้ขึ้นเงินเดือนบ้าง** หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้แล้ว จะเริ่มต้นโดยข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เข้ามารับราชการก่อนและยังไม่ถึงระดับชำนาญการ (C8) และยังมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือนจะมีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปให้อยู่ในที่สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ โดยในช่วงเวลาที่ที่ยังไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนให้กับข้าราชการที่เข้ามารับราชการก่อนและเงินเดือนยังไม่ถึง 18,000 บาท ก็จะได้รับปรับขึ้นค่าครองชีพก่อน สำหรับข้าราชการที่เป็นระดับชำนาญการขึ้นไปหรือระดับ C9 ขึ้นไปจะไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างไร

นายวิมล บรรณะทอง  
กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด  
ชุดที่ 65 ประจำปี 2567

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
บรรณาธิการ	นายเนาวกร โทหรั่ง
	นายมาลี บรรจงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายโชคดี วิเศษทวี
	นายบังเอิญ อัมจิตร
	นายวราวุธ สุตรา พันธะเกียรติ
	นายปกเด จตุพศ
	นางพุมมาศ ทับกรัด
	นายวิทยา น้อยประเทศ
	นายสงข สมนิน
	นายณรงค์ ไผ่รอด
	นายปราโมทย์ คำโต
	นายวิมล บรรณะทอง
นายคนตรี จิตตะวิกุล	
นายวินัย เกตุทอง	
นายกิตติพงศ์ สมรัตน์	

ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2567  
www.ntbcoop.com

**สหกรณ์คุณนที**  
มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย เต็มใจให้บริการ email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

**สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด**  
เลขที่ 776 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
**โทร. 0 2525 4270, 0 2969 8202** [www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com)  
ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร. 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841  
LINE ID : @ntbcoop\_m, E-mail : ntbcoop@hotmail.com  
Facebook : <http://www.ntbcoop.com>